

Kính Gửi Những Người Ủng Hộ Chuyển Đổi Năng Lượng Công Bằng và Phát Triển Bền Vững ở Việt Nam.

Chúng tôi, những người ủng hộ công bằng khí hậu và quyền con người trên toàn thế giới ký tên dưới đây, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho luật sư môi trường nổi tiếng ông [Đặng Đình Bách](#), người đang thụ án 5 năm tù tại Việt Nam về tội trốn thuế ngụy tạo sau khi vận động cho phong trào chống điện than của đất nước mình.

Ông đã tuyên bố rằng vào ngày 24 tháng 6 năm 2023 - tròn hai năm từ ngày ông bị bắt - Ông sẽ tuyệt thực cho đến chết để bảo vệ sự vô tội của mình. Với tinh thần phản đối ôn hòa và bất bạo động của ông ấy, chúng tôi đang phát động tuyệt thực tiếp sức với anh ấy" cùng đoàn kết với anh ấy trong cuộc tuyệt thực tiếp sức [từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6](#), để nâng cao nhận thức về sự bất công cùng cực này và kêu gọi trả tự do cho anh ấy .

Chúng ta hiện không còn thời gian nhiều để đối phó với khủng hoảng khí hậu. Hành động là cấp thiết, và trên khắp thế giới, những việc làm đang được thực hiện để giảm thiểu sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu cho các thế hệ mai sau. Chính phủ Việt Nam cũng tự cam kết đạt [mức thải ròng bằng không vào năm 2050](#) và chấp nhận tiêu tốn [15,5 tỉ đô la Mỹ](#) để chuyển đổi đến năng lượng sạch. Nhưng điều này không thực hiện được nếu những người lãnh đạo về khí hậu như ông Bách bị vào tù.

Mặc dù đóng một vai trò cốt yếu trong những cam kết về khí hậu, Ông Bách là một trong 4 thành viên của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam đã bị bỏ tù ở Việt Nam, , điều này cho thấy một [khuyh hướng đang diễn ra và rất đáng quan ngại](#).

Ông Bách đã cống hiến cuộc đời mình để cải thiện sức khỏe và sự an lành của các cộng đồng bị thiệt thòi trên khắp Việt Nam và làm việc không mệt mỏi để hạn chế các chất gây ô nhiễm như nhựa, amiăng và than đá. "Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau lòng về nghèo đói và bệnh tật khủng khiếp đè nặng lên các cộng đồng bị lạm dụng ở Việt Nam," Ông Bách nói trong một tuyên bố gần đây ở nhà tù. "Họ bị tước đoạt đất đai, sinh kế và không có cơ hội lên tiếng đòi công lý, quyền làm người trước tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở những nơi có nhà máy nhiệt điện than trên cả nước. Nhằm che đậy sự thật và đe dọa tiếng nói của người dân, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt bớ, kết án và giam giữ vô cớ các nhà hoạt động nhân quyền và môi trường bất chấp luật pháp quốc gia và quốc tế."

Đây là lý do tại sao chúng ta, cộng đồng toàn cầu, đứng lên đoàn kết với ông Bách thông qua phản đối ôn hòa và kêu gọi trả tự do cho ông, cũng như chấm dứt hành động trả đũa của chính phủ khi các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và trên thế giới đang thúc đẩy nhân quyền và công bằng môi trường.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ, các tổ chức đa phương và các tổ chức khác đã đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng cho Việt Nam 1) kiên quyết yêu cầu trả tự do cho ông Bách; và 2) yêu cầu xã hội dân sự ở Việt Nam cần được hoan nghênh để có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình rất quan trọng này đối với tương lai của khu vực và hành tinh.

Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để bảo vệ cuộc sống của ông Bách, cũng như khả năng của Việt Nam trong việc chuyển đổi thành công khỏi phải dùng điện than và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Vui lòng tìm mẫu đăng ký đăng nhập tại đây.

Trân trọng,

Vui lòng thêm tên của tổ chức của quý vị [ở đây](#)

Xin cảm ơn!